



ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่
ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้มีประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และได้ดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นั้น

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาผลการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล จำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจังหวัดมุกดาหาร จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไว้ นับแต่วันที่ประกาศ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หรือในกรณียังไม่ครบกำหนดดังกล่าว แต่จังหวัดมุกดาหารได้ประกาศให้มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลในทำนองเดียวกันนี้อีกให้บัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลนี้เป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีไว้ก็จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการของจังหวัดมุกดาหาร

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมพงษ์ คุ่มสุวรรณ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

แนบท้ายประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริหาร
การทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ลำดับที่ได้รับ การคัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวเอวิตรา อุปมัย	๐๐๓	
๒	นางสาวกรทิพย์ สมงาม	๐๐๒	สำรองลำดับที่ ๑
๓	นางสาวนิชาภัทร ทองออน	๐๐๑	สำรองลำดับที่ ๒